

## ĐẢNG ĐOÀN BỘ NÔNG TRƯỜNG CHĂM LO XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH

Lê Xuân Tại

Bí thư đảng đoàn Bộ nông trường

Nông trường quốc doanh là xí nghiệp nông nghiệp thuộc sở hữu toàn dân, sản xuất theo quy mô lớn, cơ sở vật chất và kỹ thuật tiên tiến, sử dụng công cụ sản xuất hiện đại, thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa và theo nguyên tắc lãnh đạo thống nhất chính trị và kinh tế của Đảng.

Chúng ta xây dựng nông trường quốc doanh trong điều kiện từ nông nghiệp lạc hậu tiến lên đại nông nghiệp xã hội chủ nghĩa nên đây là một việc làm hết sức mới mẻ và phức tạp. Hơn nữa, trước khi hình thành hệ thống nông trường quốc doanh thống nhất như ngày nay, nó đã trải qua các hình thức quản lý và kinh doanh khác nhau như nông trường quân đội, nông trường quốc doanh cũ, liên đoàn sản xuất nông nghiệp miền Nam.

Đội ngũ cán bộ, công nhân của các nông trường gồm có: cán bộ và chiến sĩ quân đội chuyển ngành, cán bộ và đồng bào miền nam tập kết, công nhân trong các nông trường quốc doanh cũ, nam nữ thanh niên ở nông thôn và ở các thị trấn, thành phố mới được tuyển vào. Khi mới tập hợp lại, tuy trình độ và ngành nghề vó khác nhau, nhưng hầu hết anh chị em đều được thử thách trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp, trong công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, có bản chất chiến đấu cao, dám nghĩ, dám làm, dám lao vào thực tế, vừa làm, vừa học. Bên cạnh đó, cũng có những mặt yếu: do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, từ cán bộ chính trị, quân sự chuyển sang làm nhiệm vụ kinh tế, từ những người nông dân sản xuất tập thể nhỏ bước vào làm nông nghiệp quy mô lớn, từ những người ở thị trấn, thành phố chuyển qua làm nông nghiệp, hơn nữa lại từ nhiều địa phương khác nhau đi vào xây dựng nông trường,

nên trình độ quản lý kinh tế đã thấp kém, mà thói quen, kinh nghiệm làm ăn cũng khác nhau, tư tưởng thường xuyên có những diễn biến phức tạp. Số đông cán bộ, công nhân không muốn làm nông nghiệp, không yên tâm, xây dựng nông trường, có tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước, bản vị, cục bộ, công thần, đại vị, suy bì đả ngộ, v.v...

Tình hình quản lý yếu kém và những tư tưởng không lành mạnh lúc bấy giờ là một thực tế khách quan trong toàn ngành nông trường trong các đảng bộ nông trường, làm ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động nhất là làm cho sản xuất trì trệ, kinh doanh lỗ. Hiện tượng thiếu đoàn kết nhất trí trong nội bộ các đảng uỷ, đảng bộ nông trường diễn ra tương đối phổ biến. Bộ cử nhiều cán bộ về giúp đỡ củng cố tổ chức, giải quyết những vấn đề khó khăn về quản lý sản xuất và kinh doanh, nhưng về chính trị tư tưởng chưa giải quyết được một cách sát đúng và căn bản, nên phong trào chuyển biến rất chậm.

Trước tình hình đó, muốn xây dựng và phát triển vững mạnh ngành nông trường quốc doanh nước ta, vấn đề quan trọng hàng đầu đặt ra cho chúng tôi lúc bấy giờ là phải tập trung công sức vào việc củng cố các nông trường, trước hết là củng cố, kiện toàn và tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong ngành nông trường. Vì đảng bộ nông trường, là người lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi hoạt động trong các nông trường, là người nối liền Đảng với quần chúng công nhân truyền đạt và làm quán triệt mọi đường lối, chính sách của Đảng trong quần chúng, tổ chức lãnh đạo quần chúng thực hiện những đường lối, chính sách đó. Song các đảng bộ nông trường lại chịu sự lãnh đạo cả chỉ đạo trực tiếp của tỉnh uỷ, thành uỷ và ở các địa phương.

Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng, Đảng đoàn không những phải chịu trách nhiệm trước trung ương Đảng, bảo đảm đi sâu lãnh đạo quản lý kinh tế và kỹ thuật; mà còn phải liên hệ chặt chẽ với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ nông trường, tích cực góp phần mình vào công tác xây dựng

Đảng, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông trường quốc doanh thực sự là pháo đài chiến đấu của Đảng.

Sau khi đã điều tra nghiên cứu kỹ tình hình thực tế, Đảng đoàn chúng tôi đã tự kiểm điểm thấy rằng trong một thời gian khá dài, tuy chúng tôi có đặt công tác chính trị, tư tưởng là biện pháp hàng đầu, nhưng chưa thấy hết ý nghĩa quan trọng, trách nhiệm và phương pháp lãnh đạo chính trị, tư tưởng của mình đối với các nông trường còn có tư tưởng ỷ lại vào sự lãnh đạo của các tỉnh uỷ, thành uỷ đối với công tác chính trị, tư tưởng và công tác xây dựng Đảng trong nông trường. Chúng tôi càng nhận thức sâu sắc thêm rằng; công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức luôn luôn phải được gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý nông trường cũng phải được gắn sản xuất chặt với việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ sản xuất của nông trường.

Từ đó, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của đảng đoàn là phải làm cho cán bộ đảng viên và quần chúng công nhân thống nhất tư tưởng từ trên xuống dưới, toàn ngành quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nông trường quốc doanh. Phải xây dựng được lực lượng cách mạng, trước hết là góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức Đảng ở nông trường, vì tổ chức cơ sở Đảng có mạnh thì mới bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ chính trị của các nông trường quốc doanh mà trung ương Đảng đã giao cho. Mặt khác, chúng tôi cũng nhận thấy rằng: do phải đảm đương và quán xuyến nhiều công việc rộng lớn ở địa phương, các tỉnh uỷ và thành uỷ phải tập trung nhiều công sức lãnh đạo phát triển chính trị, xây dựng và phát triển các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, bảo đảm giao thông vận tải, lãnh đạo các mặt hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội,... nên mức độ đi sâu vào lãnh đạo toàn diện các mặt đối với nông trường có bị hạn chế. Hơn nữa, các nông trường quốc doanh ở rải rác khắp các tỉnh, có địa phương chỉ mới phát triển được vài ba nông trường, khả năng đi sâu vào

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật để nắm chắc tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công nhân trong từng nông trường của tỉnh uỷ và thành uỷ cũng còn có hạn. Bộ chủ quản và Đảng đoàn là người trực tiếp hàng ngày với mọi hoạt động của nông trường, có thể nắm được toàn diện hơn, nên phải có trách nhiệm giúp cho tỉnh uỷ và thành uỷ ngày càng đi sâu nắm chắc tình hình các nông trường quốc doanh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của tỉnh uỷ và thành uỷ đối với các tổ chức cơ sở đảng ở nông trường.

Vì những lẽ trên, Đảng đoàn chúng tôi thấy rằng ngoài việc phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình đã được Trung ương quy định, còn phải có trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng các đảng bộ cơ sở trong ngành nông trường.

Để tạo điều kiện tham gia vào việc lãnh đạo và chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, trong những năm qua, chúng tôi đã chủ động xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng đoàn bộ nông trường với các cấp uỷ địa phương và các đảng bộ cơ sở trên nguyên tắc giữ vững và tôn trọng quyền lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ địa phương. Chúng tôi đã thông qua đảng uỷ cơ sở, giúp cho các tỉnh uỷ, thành uỷ nắm được tình hình tư tưởng chung, phương hướng, nhiệm vụ chung của ngành nông trường trong từng thời gian, đồng thời thông qua cấp uỷ địa phương kết hợp chặt chẽ chủ trương, phương hướng công tác của ngành với chủ trương, phương hướng công tác tư tưởng của địa phương, thông nhất lãnh đạo và chỉ đạo công tác, chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng đối với đảng bộ cơ sở. Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp phối hợp với các tỉnh uỷ nhằm làm tốt công tác lãnh đạo và chỉ đạo đối với các Đảng bộ cơ sở nông trường. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cấp uỷ địa phương để đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác Đảng trong nông trường quốc doanh.

Trước hết Đảng đoàn chúng tôi đặc biệt chú trọng làm cho *cấp uỷ địa phương nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của ngành* bằng cách thường xuyên thông báo cho tỉnh uỷ, thành uỷ về những chủ trương, kế hoạch công tác, về các cuộc vận động lớn của Đảng đoàn như chỉnh huấn, cuộc vận động “ba xây, ba chống” trong ngành, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, phương hướng, chủ trương công tác chính trị tư tưởng hàng năm, v.v... Trong các cuộc hội nghị lớn hằng năm do Bộ triệu tập các giám đốc nông trường về họp để kiểm điểm tình hình và bàn chủ trương, phương hướng công tác của ngành, chúng tôi đều xin ý kiến của các tỉnh uỷ, thành uỷ, mới các đồng chí bí thư hoặc thường vụ đảng uỷ nông trường về tham dự. Sau mỗi lần hội nghị, chúng tôi lại có kế hoạch hướng dẫn các đồng chí đó về báo cáo những vấn đề đã được bàn và quyết định tại hội nghị với các cấp uỷ địa phương, xin ý kiến lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh uỷ, thành uỷ trước khi chỉ đạo tổ chức thực hiện ở đảng bộ cơ sở.

Để góp phần tích cực vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong ngành nông trường, ngoài việc nghiên cứu chỉ đạo công tác chung, chúng tôi đã dành thì giờ và bố trí cán bộ trực tiếp liên hệ tỉnh uỷ, thành uỷ, với các ban chuyên môn của Đảng ở trung ương và địa phương, đi xuống nghiên cứu cụ thể ở nhiều đảng bộ để tìm hiểu những vấn đề về công tác xây dựng tổ chức Đảng. Qua nghiên cứu chúng tôi phát hiện và nêu vấn đề, góp ý kiến về phương hướng và cách giải quyết vấn đề có liên quan đến chế độ quản lý kinh tế tài chính hoặc công tác tổ chức của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng bộ cơ sở hoạt động được tốt. Trong vài năm gần đây, được sự đồng ý của Ban tổ chức trung ương Đảng và các tỉnh uỷ, thành uỷ, chúng tôi đã tiến tới tổ chức những cuộc sinh hoạt định kỳ giữa Đảng đoàn bộ và các bí thư đảng uỷ nông trường, nội dung chủ yếu là trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, giải quyết một số vấn đề về nội bộ Đảng

có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức Đảng, thông nhất về chính trị, tư tưởng trong toàn ngành để đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu, xây dựng lực lượng, tổ chức tốt đời sống, hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản của nông trường quốc doanh.

Trong quan hệ phối hợp nói trên, có những việc làm thường xuyên, có những việc nghiên cứu phối hợp lâu dài, có việc tham gia ý kiến, có việc cùng phải tham gia giải quyết cụ thể, có việc chỉ liên hệ bằng công văn giấy tờ, đồng thời cũng có những việc phải cử người đến cùng tham gia trực tiếp giải quyết.

Tóm lại, nhờ giữ vững mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng đoàn với các tỉnh uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ cơ sở, giữa Bộ và tỉnh, dần dần chúng tôi làm được việc giúp các cấp uỷ địa phương nắm được đặc điểm và tình hình của ngành, làm cho sự chỉ đạo chính trị chính trị, tư tưởng và tổ chức của cấp uỷ địa phương đối với nông trường ngày càng được sâu sắc và sát hợp hơn.

Nhờ giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp lãnh đạo và chỉ đạo nói trên, từ năm 1965 lại đây, mặc dù trong tình hình có chiến tranh, Đảng đoàn Bộ nông trường đã làm được một số việc có tác dụng đẩy mạnh chính trị chính trị tư tưởng, tăng cường và củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong ngành nông trường quốc doanh, góp phần tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của tỉnh uỷ, thành uỷ đối với các đảng bộ nông trường.

Điều quan tâm trước tiên của chúng tôi là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với các đảng bộ cơ sở trong ngành. Chúng tôi đặc biệt chú ý thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, chuyên đề toàn ngành để truyền đạt chỉ thị, nghị quyết chung của Đảng, chỉ thị nghị quyết của ngành cho các cán bộ lãnh đạo chuyên môn và cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Cách làm đó giúp cán bộ lãnh đạo các nông trường và cán bộ cơ sở của

ngành nâng cao được nhận thức về tình hình, nhiệm vụ mới, về đường lối, chính sách của Đảng, về trình độ nhận thức lý luận và trình độ công tác Đảng.

Đến nay, chúng tôi đã xây dựng được nền nếp và chế độ công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành. Hằng năm, Đảng đoàn căn cứ vào phương hướng, yêu cầu công tác tư tưởng chung của trung ương, cụ thể hoá và đề ra phương hướng, yêu cầu nội dung và biện pháp công tác chính trị, tư tưởng cho ngành mình. Trên cơ sở đó, Bộ có chỉ thị chung vạch kế hoạch từng bước cho các nông trường thực hiện. Đồng thời chúng tôi gửi những chỉ thị và kế hoạch đó kèm theo công văn của Đảng đoàn tới các tỉnh uỷ, thành uỷ nơi có nông trường, đề nghị tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo thực hiện. Chỉ thị này thường ban hành song song với việc xây dựng kế hoạch Nhà nước của ngành, nên có tác dụng tốt giúp các đảng bộ nông trường vận dụng thảo luận trong đại hội đảng bộ đầu năm và kịp thời đưa vào nghị quyết của đại hội. Do đó, trong mấy năm gần đây, công tác chính trị, tư tưởng trong nông trường quốc doanh đã phản ánh được yêu cầu lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể của từng địa phương, yêu cầu lãnh đạo và chỉ đạo thống nhất nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành. Nhiều đảng bộ cơ sở đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, gắn chặt công tác này với nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu trong nông trường mình.

Nhờ cách làm việc trên đây, từ Đảng đoàn đến các đảng uỷ cơ sở đã có điều kiện bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kể cả những chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, có điều kiện thường xuyên nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, liên hệ thực tế, đánh giá tình hình và đề ra được phương hướng phấn đấu sát đúng hơn.

Chúng tôi đã phát triển hình thức sinh hoạt giữa Đảng đoàn và các bí thư đảng uỷ nông trường và cải tiến nội dung sinh hoạt ngày càng thiết thực phục vụ công tác xây dựng Đảng ở nông trường quốc doanh. Sau

mỗi hội nghị tổng kết toàn ngành, Đảng đoàn tổ chức tọa đàm với các bí thư đảng uỷ các nông trường để truyền đạt sâu thêm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và trong hội nghị chung mới phổ biến có mức độ, bàn bạc và trao đổi kinh nghiệm nhằm xây dựng sự nhất trí về những công tác lớn như xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nông trường, giáo dục chính trị tư tưởng, hoặc tiến hành tự phê bình và phê bình giữa Đảng đoàn bộ và các đảng uỷ cơ sở,

v.v... Trong những trường hợp phải giải quyết sâu và cụ thể một vấn đề gì nhằm đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng và củng cố đảng, chúng tôi đều tranh thủ ý kiến của tỉnh uỷ hoặc thành uỷ, tranh thủ ý kiến của các ban của Đảng ở trung ương, tổ chức họp chuyên đề từng mặt công tác trong phạm vi từng vùng hoặc ngay trong từng nông trường.

Từ đầu năm 1968 đến nay, sau khi trao đổi phương hướng, nội dung và phương pháp bồi dưỡng cán bộ trong ngành, được sự nhất trí và giúp đỡ của ban tổ chức Trung ương và Ban tuyên huấn trung ương Đảng, chúng tôi đã tiến thêm một bước mới, mở các hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo nông trường. Đối với các bí thư đảng uỷ nông trường, chúng tôi đều thông qua cấp uỷ địa phương để mời các đồng chí đó lên họp. Việc này được các tỉnh uỷ, thành uỷ khuyến khích và được các bí thư đảng uỷ nông trường hưởng ứng. Chúng tôi đã lần lượt tổ chức ba đợt trao đổi kinh nghiệm chuyên đề. Đợt thứ nhất gồm các bí thư đảng uỷ nông trường; đợt thứ hai gồm các giám đốc, thư ký công đoàn nông trường và chánh, phó giám đốc các cục, vụ ở cơ quan Bộ; đợt thứ ba gồm các phó giám đốc nông trường phụ trách công tác tổ chức, các đồng chí uỷ viên thường trực đảng uỷ và các bí thư đoàn thành niên lao động nông trường. Nội dung bồi dưỡng gồm những vấn đề cơ bản như: Đặc điểm, vai trò, vị trí, nhiệm vụ và quá trình phát triển của ngành nông trường quốc doanh ở nước ta; chế độ quản lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa;



nguyên lý và phương châm xây dựng Đảng, v.v... Mỗi lớp đều có liên hệ lý luận với thực tế và trao đổi kinh nghiệm cụ thể về những mặt công tác có liên quan đến mình. Chúng tôi đã hướng dẫn cho lớp bồi dưỡng các bí thư đảng uỷ nông trường trao đổi sâu về các kinh nghiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ, tổ chức đảng “bốn tốt”, kinh nghiệm công tác lãnh đạo của đảng uỷ, của bí thư đảng uỷ và giám đốc, v.v...

Về xây dựng tổ chức, chúng tôi đã coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ở các nông trường, đã phối hợp với cá tỉnh uỷ, thành uỷ bố trí cán bộ có năng lực giữ các chức vụ chủ chốt trong đảng uỷ và giám đốc ở một số nông trường. Đối với những nông trường yếu kém, chúng tôi đã trực tiếp bàn với tỉnh uỷ để giải quyết những vấn đề cụ thể. Ví dụ: chúng tôi đã trực tiếp bàn bạc với các tỉnh uỷ Hà Tây và Ninh Bình về việc củng cố các nông trường yếu kém Xuân–Mai và Bình – Minh hồi cuối năm 1967. Ở Hà Tây, đồng chí uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ đã trực tiếp về nông trường Xuân-Mai giới thiệu bài nguyên tắc, phương châm xây dựng Đảng, đồng thời đã tham gia những ý kiến cụ thể trong việc củng cố đảng bộ nông trường này.

Trong quá trình xây dựng và củng cố độ sản xuất, đơn vị hạch toán cơ sở và trực tiếp thực hiện kế hoạch nông trường, chúng tôi đặc biệt chú ý củng cố các chi bộ đội sản xuất và kện toàn sự lãnh đạo của chi uỷ đối với đội. Qua nghiên cứu thực tế, chúng tôi thấy khả năng lãnh đạo của các chi uỷ đội sản xuất trước đây quá yếu, trình độ của đồng chí bí thư chi bộ có hạn, lại không nắm được sản xuất, vì những đồng chí trúng cử bí thư chi bộ thường là những đồng chí phụ trách tốt trong sản xuất, y tá, hoặc kế toán đội, v.v... nên không phát huy được vai trò lãnh đạo của chi uỷ đối với đội sản xuất. Sau khi trao đổi ý kiến với một số tỉnh uỷ về phương hướng kiện toàn các chi bộ đội sản xuất, chúng tôi đã nhất trí xác định bí thư đội sản xuất phải là người có trình độ tương đương đội trưởng hoặc đội phó sản xuất và thực sự chuyên trách công tác Đảng. Để góp

phần giải quyết tốt khâu này, chúng tôi một mặt bồi dưỡng cán bộ cốt cán ở đội, tăng thêm một khoản chi phí gián tiếp để xây dựng một đội ngũ bí thư chi bộ chuyên trách có khả năng và trình độ ở các đội sản xuất. Mặt khác, để giảm bớt tỷ lệ chi phí gián tiếp, Bộ đã có chỉ thị quy định tất cả các loại cán bộ gián tiếp ở đội sản xuất (cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật) ở nông trường phải dành một nửa thời gian tham gia lao động. Nhiều nông trường đã thực hiện tốt chủ trương đó.

Tong những năm gần đây, Đảng đoàn phối hợp với nhiều tỉnh uỷ, thành uỷ, đã mở lớp bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ đội sản xuất trong toàn ngành nhằm giúp các đồng chí đó nắm được những nguyên tắc cơ bản nhất của công tác đảng đồng thời thông qua những kinh nghiệm cụ thể giúp các đồng chí vận dụng nguyên tắc đó vào đội sản xuất như thế nào cho tốt. Đối với những lớp này, chúng tôi là người tổ chức, còn các tỉnh uỷ, thành uỷ đứng ra triệu tập và cùng phối hợp truyền đạt các nội dung trên.

Chúng tôi nhận thức rằng công tác xây dựng đảng không thể tách rời việc xây dựng cả tổ chức quần chúng. Do đó, với những phương pháp và những biện pháp, tương tự như trên, chúng tôi đã cùng với ban Bí thư trung ương đoàn thanh niên lao động Việt Nam và ban bí thư tổng công đoàn Việt Nam chấn chỉnh và kiện toàn lại hệ thống tổ chức quần chúng của ngành nông trường quốc doanh, từ bộ đến cơ sở.

Tóm lại, những việc làm trên đây của chúng tôi đã góp phần tích cực vào việc xây dựng các đảng bộ cơ sở vững mạnh. Các đảng bộ, nhất là các đảng uỷ cơ sở trong ngành nông trường, đã tiến lên phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng trong các hoạt động của nông trường. trong những năm gần đây, sản xuất kinh doanh của nông trường quốc doanh đã được đẩy lên một cách rõ rệt. Những việc làm đó đã được các tỉnh uỷ, thành uỷ và các đảng bộ nông trường hưởng ứng và

ủng hộ, giữa Đảng đoàn bộ cơ sở ngày càng gắn bó với nhau, phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng.

Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ chung của các ngành, các cấp. Những việc làm trên đây của chúng tôi trong những năm gần đây là xuất phát từ ý thức trách nhiệm và nhiệt tình muốn đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ở các nông trường quốc doanh, tạo điều kiện quyết định cho các nông trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình: sản xuất, chiến đấu, bảo vệ sản xuất và tổ chức đời sống của quần chúng. Đây mới là những kinh nghiệm bước đầu của chúng tôi và chúng tôi thấy phải tiếp tục khắc phục khó khăn, tạo mọi điều kiện chủ động và tích cực phối hợp với các đồng chí ở các tỉnh uỷ, thành uỷ, đi sâu vào công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phong trào quần chúng ở các nông trường quốc doanh phát triển mạnh mẽ hơn nữa.